

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tại cuộc họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh triển khai công tác tuyển quân năm 2024**

Chiều ngày 02 tháng 10 năm 2023, tại phòng họp tầng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổ chức cuộc họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh triển khai công tác tuyển quân năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì cuộc họp, tham dự có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BCH Quân sự tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo kết quả tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; dự kiến Kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh phụ trách, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyển quân năm 2024 tại các địa phương; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trình bày Báo cáo kết quả tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân năm 2023, phương hướng năm 2024 và ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần dự tại cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh kết luận như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Năm 2023, công tác tuyển quân đã được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc; quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của các cấp, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt; các địa phương giao chỉ tiêu phù hợp với địa bàn cơ sở. Thực hiện các bước gọi công dân nhập ngũ đúng quy định, đúng hướng dẫn của cấp trên. Bảo đảm giao quân đủ 100% chỉ tiêu, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng thường trực, cũng như lực lượng dự bị động viên và xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở của địa phương; tiến hành giao, nhận quân bảo đảm nhanh gọn, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, như:

- Công tác đăng ký, quản lý công dân nam trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự của một số cơ sở chưa chặt chẽ, còn để sót nguồn nhất là số công dân đi học



các trường chuyên nghiệp trở về địa phương và số công dân trong độ tuổi nghĩa vụ ở khối cơ quan nhà nước.

- Công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự của một số nơi chưa thiết thực, chưa hiệu quả, do đó một số gia đình và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhận thức về việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự chưa đầy đủ.

- Việc ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự của cấp huyện và xã chưa đồng bộ; có huyện còn đưa cả số công dân dự phòng vào Quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ.

- Chất lượng về sức khỏe khi giao quân chưa cao, tỷ lệ sức khỏe loại 1 còn thấp (*chỉ đạt được 27/900 Tân binh*). Giao quân xong về đơn vị nhận quân khám phúc tra lại sức khỏe không đủ tiêu chuẩn phải bù đổi 01 tân binh; chiếm 0,11% so với chỉ tiêu giao.

- Sự quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác tuyển quân ở một số địa phương còn mức độ nhất định (*nhất là cấp xã*), do đó công tác tuyển chọn chưa kết quả cao.

## II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024 và những năm tiếp theo bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng cả hệ thống chính trị cần vào cuộc, quyết tâm thực hiện, hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật nghĩa vụ quân sự, các nghị định, thông tư, quyết định, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác tuyển quân; thường xuyên đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành liên quan đến công tác tuyển quân, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của người có uy tín tại các địa phương để tuyên truyền, vận động các gia đình, với nhiều hình thức, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, tạo sự lan tỏa về ý nghĩa cao đẹp và là môi trường tốt để công dân nhận thức, tham gia nghĩa vụ quân sự và nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

2. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh:

- Chủ trì phối hợp với các Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, chỉ đạo các địa phương thực hiện tổ chức tuyển quân năm 2024.

- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phân công chỉ đạo dự Lễ giao nhận quân tại các huyện, thành phố. Tham mưu phân công các đồng chí thành viên Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo Quyết định số 998-QĐ/TU ngày 12/6/2023 phối hợp cùng với Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh để chỉ



đạo và dự Lễ giao nhận quân tại các địa phương. Đồng thời, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo gắn trách nhiệm Đoàn công tác theo Quyết định số 998-QĐ/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng với Hội đồng NVQS tỉnh từ nay cho đến khi hoàn thành công tác tuyển quân năm 2024 (*hoàn thành xong trước ngày 13/10/2023*). Nếu địa phương nào không hoàn thành các chỉ tiêu tuyển quân, để xảy ra vấn đề trong khám sức khỏe quân sự thì đồng chí Thành viên Đoàn công tác theo Quyết định số 998, Thành viên Hội đồng NVQS tỉnh phụ trách huyện đến toàn bộ Hội đồng NVQS tại địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, ban hành các văn bản chỉ đạo về thực hiện công tác tuyển quân năm 2024.

Riêng đối với Quyết định giao chỉ tiêu tuyển quân và gọi nam công dân nhập ngũ năm 2024; Quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024: Giao BCH Quân sự tỉnh và Công an tỉnh căn cứ chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao, thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra thực tế tại địa bàn, sau đó tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao chỉ tiêu cho các huyện, thành phố.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 xây dựng Kế hoạch và Hướng dẫn về công tác tuyển quân để triển khai kịp thời cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân theo đúng quy định, đồng thời chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thành phố thực hiện tốt các bước tuyển quân, hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ của công dân được gọi nhập ngũ trước khi bàn giao cho các đơn vị nhận quân.

- Phối hợp với các đơn vị nhận quân kiểm tra toàn bộ phương tiện dùng để đưa, đón Tân binh, bảo đảm an toàn tuyệt đối, chấp hành nghiêm Luật an toàn giao thông đường bộ. Bảo đảm quân trang và điều kiện tốt nhất để đón nhận chiến sỹ mới bảo đảm chu đáo, tạo không khí, tinh thần phấn khởi ngay từ ngày đầu về đơn vị.

**3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nắm chắc nguồn nam công dân đủ 17 tuổi và nam công dân tuổi từ 18 đến 27 trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, không để xảy ra tiêu cực trong công tác tuyển quân.**

- Yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng kiên quyết vào cuộc, xử lý nghiêm minh đối với những công dân vi phạm các quy định về đăng ký Nghĩa vụ quân sự, vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực



hiện Nghĩa vụ quân sự, trốn, chống Lệnh gọi nhập ngũ, vi phạm các quy định về thực hiện luật Nghĩa vụ quân sự.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thâm nhập **3 gặp, 4 biết** (*gặp công dân, gặp gia đình, gặp địa phương; biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức*); nắm chắc tình hình mọi mặt của công dân chuẩn bị nhập ngũ, phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể cùng tham gia thực hiện.

- Phát lệnh gọi nhập ngũ đúng quy định, bảo đảm tỷ lệ dự phòng phù hợp và phải giao lệnh đến tay công dân sẵn sàng nhập ngũ. Sau khi phát lệnh phải thường xuyên bám nắm và quản lý chặt chẽ số công dân sẵn sàng nhập ngũ (*đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024*). Xây dựng chính sách cho số công dân có đơn tình nguyện nhập ngũ, làm tốt công tác khen thưởng và hỗ trợ các gia đình có công dân nhập ngũ trong dịp Tết nguyên đán.

- Quan tâm công tác thăm hỏi, tặng quà, động viên các công dân và gia đình công dân, cũng như số chiến sỹ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

**4.** Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp và cơ sở, nắm chắc về chất lượng chính trị của công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để xét duyệt tiêu chuẩn chính trị và kết luận hồ sơ theo đúng Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông ngày tổ chức Lễ giao, nhận quân.

**5.** Sở Y tế chỉ đạo về chuyên môn đối với Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự các địa phương để tổ chức khám và kết luận theo đúng quy định, phần đầu không để xảy ra tình trạng kết luận sai về sức khỏe, giao quân xong về đơn vị nhận quân phúc tra lại sức khỏe, không đủ tiêu chuẩn phải loại trả về địa phương tuyển bù. Tiến hành xét nghiệm HIV/AIDS, ma túy cho 100% số công dân đủ điều kiện nhập ngũ trước khi đi thâm nhập.

- Phối hợp với các địa phương chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch, bệnh, nhất là tình hình bệnh Bạch hầu hiện nay; Phối hợp với cơ quan Quân sự cùng cấp tổ chức gọi số công dân chuẩn bị nhập ngũ để kiểm tra, rà soát lại sức khỏe trước khi giao quân cho các đơn vị (*kiểm tra vào ngày hôm trước, ngày tổ chức lễ giao nhận quân*), bảo đảm khi tân binh được bàn giao cho các đơn vị thuộc Quân khu và Bộ Công an phải là loại 1.

**6.** Công an tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 158/TB-UBND ngày 10/10/2022 về việc rà soát, thống kê số nhân hộ khẩu thực tế hiện nay trên địa bàn, số công dân lao động, cư trú ở nước ngoài; số người lao động thường trú trên



địa bàn tỉnh đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh, trên cơ sở đó báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và cung cấp số liệu cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố phục vụ công tác tuyển quân năm 2024.

7. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch chỉ đạo các địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động, trang trí, khánh tiết, lựa chọn địa điểm tổ chức Lễ giao, nhận quân thuận lợi, rộng rãi, tạo khí thế thi đua sôi nổi của ngày hội tòng quân.

8. Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh thực hiện theo nhiệm vụ được phân công và Kế hoạch kiểm tra, dự Lễ giao, nhận quân của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, tổ chức kiểm tra toàn diện, cụ thể, nắm chắc tình hình mọi mặt của số công dân đã được thâm nhập chuẩn bị nhập ngũ, trước khi bàn giao cho đơn vị nhận quân. Tổ chức rút kinh nghiệm về công tác tổ chức giao nhận quân *(ngay sau khi buổi Lễ giao nhận quân kết thúc)*.

Ngay sau cuộc họp này, theo phân công phụ trách, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyển quân năm 2024 tại các địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch, lịch làm việc trực tiếp cụ thể với huyện, thành phố và các xã, thị trấn, trên cơ sở đó cung cấp số liệu cho BCH Quân sự tỉnh làm cơ sở tham mưu, triển khai thực hiện.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức tốt Lễ giao nhận quân đúng theo quy định. Bảo đảm long trọng, trang nghiêm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi thực sự trở thành ngày hội của địa phương tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thống nhất Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 cùng một ngày *(bao gồm cả Quân sự và Công an)*. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả công tác tuyển quân theo quy định.

10. Một số nhiệm vụ khác chỉ đạo tại cuộc họp:

10.1. Giao Sở Y tế căn cứ các quy định pháp luật hiện hành liên quan: tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh văn bản hướng dẫn cho Hội đồng khám sức khỏe NVQS của các địa phương quy định cụ thể, chi tiết về việc khám sức Nghĩa vụ quân sự, làm cơ sở để Hội đồng NVQS các cấp xây dựng dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Thời gian hoàn thành trình UBND tỉnh **trước ngày 13/10/2023**.

10.2. Giao Sở Tài chính căn cứ các quy định pháp luật hiện hành liên quan: tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh văn bản hướng dẫn cho các địa phương chi trả tiền hỗ trợ cho công dân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, thống nhất nguồn kinh phí để chi trả theo quy định. Thời gian hoàn thành trình UBND tỉnh **trước ngày 13/10/2023**.

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tại cuộc họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh triển khai công tác tuyển quân năm 2024. Căn cứ nội dung kết luận, yêu cầu các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Tư lệnh Quân khu 2;
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các thành viên HĐ NVQS tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh;
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
- HU, TU, UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NCPC, VHXX, Vnpt ioffice.



**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lại Thị Hương**